

Điều 3.— Bộ Lao động hướng dẫn, giải thích, theo dõi và kiểm tra việc thi hành quy phạm này.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1978

K.T. Chủ nhiệm
Ủy ban Khoa học và
kỹ thuật Nhà nước

Phó chủ nhiệm

LÊ KHẮC

K.T. Bộ trưởng Bộ
Lao động

Thứ trưởng

PHAN VĂN HỤY

BỘ ĐIỆN VÀ THAN

THÔNG TƯ số 32-ĐT/TCCB3 ngày 20-9-1978 về việc tổ chức quản lý cung ứng than ở địa bàn huyện.

Đề thực hiện chỉ thị số 33-CT/TU của Bộ chính trị về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện; nghị quyết số 33-CP của Hội đồng Chính phủ về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện trong lĩnh vực quản lý kinh tế, Bộ Điện và than ra thông tư hướng dẫn việc tổ chức quản lý cung ứng than ở địa bàn huyện như sau:

1. Tổng công ty quản lý và cung ứng than Bộ Điện và than cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bàn bạc kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện việc đại lý cung ứng than ở địa bàn huyện theo các quy định sau đây:

a) Trước mắt giao cho Công ty đại lý vật tư của huyện đại lý cung ứng than cho nhu cầu của huyện và cho một số hộ tiêu thụ than của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện có nhu cầu về số lượng không nhiều, chủng loại không phức tạp, mà Công ty đại lý vật tư của huyện có khả năng đảm nhận được. Sau đó Tổng công ty nghiên cứu tiếp việc mở rộng phân cấp cung ứng cho các tỉnh theo hướng tăng cường thêm trách nhiệm cho các tỉnh và huyện dần dần tự đảm nhiệm cung ứng than cho toàn bộ các ngành kinh tế của địa phương.

b) Đối với những tỉnh đã được Bộ phân cấp quản lý cung ứng than rộng rãi như Thái Bình, Sơn La, Hải Hưng thì việc tổ chức cung ứng than ở địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân các tỉnh này trực tiếp phụ trách.

c) Công ty đại lý vật tư của huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về hành chính — kinh tế và quản lý kinh doanh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn của Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ Điện và than về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng mặt hàng than, bảo đảm tổ chức cung ứng than đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng, giá cả..., các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về than do Nhà nước và Bộ quy định.

d) Mỗi quan hệ giữa Công ty quản lý cung ứng than thuộc Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ Điện và than với Công ty đại lý vật tư của huyện là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác xã hội chủ nghĩa thông qua các hợp đồng kinh tế về đại lý cung ứng than, đồng thời còn là mối quan hệ chỉ đạo về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng như đã nêu trên.

2. Đối với những huyện có tổ chức đại lý cung ứng than theo như điểm 1 nói trên, thì Tổng công ty quản lý cung ứng than có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết các yêu cầu của huyện về cán bộ, công nhân kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật..., phục vụ cho công tác cung ứng than trong phạm vi trách nhiệm và khả năng của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm bàn giao cho các huyện (các Công ty đại lý vật tư) những trạm, cửa hàng của Tổng công ty lâu nay lo việc cung ứng cho huyện. Việc bàn giao này theo nguyên tắc nguyên vẹn nguyên cơ và theo đúng các chế độ, chính sách quản lý tài chính của Nhà nước. Nội dung bàn giao cụ thể bao gồm bàn giao về kế hoạch cung ứng và vận chuyển, kho tàng, thiết bị, hàng hóa tồn lại trên kho bãi, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, cán bộ, công nhân viên, v.v... Bộ ủy quyền cho giám đốc Tổng công ty quyết định sau khi bàn thống nhất với tỉnh và huyện, và báo cáo Bộ. Bộ ủy

quyền cho giám đốc Tổng công ty thay mặt Bộ ký kết các văn bản bàn giao.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cán bộ, công nhân cho huyện :

Tổng công ty chủ động bàn bạc với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và với Ủy ban nhân dân huyện đề nắm yêu cầu cán bộ, công nhân kỹ thuật than của các huyện mà Bộ có trách nhiệm phải cung cấp. Trên cơ sở nhu cầu đó mà Tổng công ty cùng với tỉnh bàn kế hoạch thực hiện và báo cáo Bộ quyết định.

Đề các tổ chức đại lý cung ứng than của huyện hoạt động được thuận lợi, Bộ giao Tổng công ty nghiên cứu đề nghị Bộ hoặc Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách trong công tác quản lý, phân phối than như định mức tiêu chuẩn sử dụng than của các hộ tiêu thụ,

các chế độ, chính sách về cung ứng, bảo quản than, về giá cả, về chiết khấu, về chế độ đại lý, v.v...

4. Tổng công ty báo cáo Bộ kết quả triển khai thực hiện những điểm quy định trên trong thông tư này vào cuối tháng 12 năm 1978 và sau đó báo Bộ kế hoạch nghiên cứu việc mở rộng phân cấp cung ứng than cho các tỉnh theo hướng đã nói ở điểm 1 trên.

Tổng công ty quản lý và cung ứng than, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (ở miền Bắc) có trách nhiệm thi hành theo đúng thông tư này.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1978

Bộ trưởng Bộ Điện và than

NGUYỄN CHẤN

09673469

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuac.com